

"สุเทพ" ชูบริหารจัดการใช้ห้องเรียนเป็นฐานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นำเสนอเมื่อ : 21 พ.ค. 2562

**ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการกพฐ. ทำงานวันแรก ชู
บริหารจัดการใช้ห้องเรียนเป็นฐานพัฒนาคุณภาพการศึกษา เตรียม ถก
ประธานบอร์ดกพฐ.วางแผนรับนักเรียนปี 63**

วันนี้ (21 พ.ค.) ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ในวันที่ตนเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการกพฐ.วันแรก ซึ่งสิ่งที่ตนจะเริ่มดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจที่เหลือในระยะเวลา 4-5 เดือนต่อจากนี้ คือ การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติ นโยบายรัฐบาลเรื่องโรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนรวมพัฒนา ซึ่งเร็ววันนี้ตนจะประชุมมอบนโยบายใหญ่แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพราะตนยึดหลักการทำงานด้วยการใช้ห้องเรียนเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมจะรับฟังเสียงสะท้อนจากระดับพื้นที่ว่ามีความต้องการแก้ปัญหาเรื่องการศึกษาขั้นพื้นฐานในจุดใดบ้าง รวมถึงจะวิเคราะห์ปัญหาของแต่ละเขตพื้นที่ด้วยว่าเขตใดมีปัญหาหรือมีเรื่องจำเป็นเร่งด่วนอะไรบาง โดยตนจะให้ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ทั่วประเทศและผู้อำนวยการโรงเรียนจะต้องยึดหลักการบริหารจัดการห้องเรียนเป็น ฐาน และครูยึดเด็กเป็นฐานในการทำงานพัฒนาคุณภาพ พร้อมกันจะมีการสร้างศูนย์ข้อมูลระดับเขตพื้นที่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย โดยประเด็นการสร้างศูนย์ข้อมูลนั้นถือเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา เพื่อยกระดับการศึกษาเพื่ออาชีพ รวมถึงการทำให้เด็กออกนอกเขียงได้

ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับประเด็นการรับนักเรียนตนจะประชุมกับ ประธานบอร์ด กพฐ.ในเร็วๆนี้ เพราะการรับนักเรียนถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อน และมีผลกระทบต่อนักเรียน ผู้ปกครอง ดังนั้นการตัดสินใจอะไรคงต้องมีการหารือร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องของก่อนและน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดี โดยสิ่งหนึ่งที่ตนคิดว่าสำหรับเรื่องการรับนักเรียน คือ การทำอะไรให้ศึกษาธิการจังหวัด (ศชจ.) ในแต่ละจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้ เนื่องจากที่ผ่านมาการรับนักเรียนมีปัญหาทุกปี ส่วนหนึ่งเกิดจากการรวมการบริหารจัดการไว้ที่ส่วนกลางทั้งหมด ส่วนกรณีที่หลากหลายกังวลข้อเสนอของบอร์ด กพฐ.ที่ให้รับนักเรียนมีการสอบทั่วประเทศจะส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและผลภักทำให้เด็กไปเน้นเรียนกวดวิชามากขึ้นนั้น เรื่องนี้มีทั้งจุดดีและจุดเสีย ซึ่งตนจะนำประเด็นที่เป็นข้อกังวลทั้งหมดหารือกับผู้เกี่ยวข้อง และจะยึดการดำเนินการในสายกลาง แต่ก็จะไม่ลืมนหน้าที่ของ สุพฐ. ในการขจัดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่เกิดขึ้นในสังคมให้ได้

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [เดลินิวส์ วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562](#)

ขอบคุณภาพจาก [YouTube](#)